



ที่ สต ๐๐๑๗.๕/ว ๑๐๒๘

ศาลากลางจังหวัดสตูล
ถนนสตูลธานี สต ๙๑๐๐๐

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การสร้างวัฒนธรรม “สุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด ๒๕๖๕”

เรียน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และนายกเทศมนตรีเมืองสตูล

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสตูล ด่วนที่สุด ที่ สต ๐๐๑๗.๕/ว ๖๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดสตูล ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ
เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดสตูล “สุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด ๒๕๖๕”

ตามที่จังหวัดสตูลได้ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบาย
ของรัฐบาล มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเกิดการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหาร และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติ
หน้าที่และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สตูล ใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้”
ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) นั้น

เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
จังหวัดสตูล จึงขอแจ้งประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดสตูล “สุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด ๒๕๖๕”
ของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดสตูล ทุกระดับ
ได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกรัฐ หลีเส็น)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร/โทรสาร ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๕๕ ต่อ ๗๔๑๔๘

น.ส.ณัฐริกา กาศิยะ ๐๘ ๓๖๕๖ ๔๓๔๓



ประกาศจังหวัดสตูล

เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดสตูล “สุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด ๒๕๖๕”

ด้วยจังหวัดสตูล ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดสตูล “สุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด ๒๕๖๕” ให้บุคลากรในจังหวัดสตูลทุกระดับยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้

๑. ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด

๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

๓. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกชนิด และไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกกรณี

๔. มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม

๕. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกระดับ นายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเอกรัฐ หลีเส็น)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ด่วนที่สุด

ที่ สด ๐๐๑๗.๗/ว ๑๑



ศาลากลางจังหวัดสตูล

ถนนสตูลธานี สด ๙๑๐๐๐

๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และนายกเทศมนตรีเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด ๒๕๖๕” จำนวน ๑ ฉบับ
และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
๒. สื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์ฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดสตูลให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม
ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้ประกาศเจตนารมณ์
“สุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ (No Gift Policy) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดสตูลพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริต
และโปร่งใส เป็นแบบอย่างการประพฤติที่ดี จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. รับทราบประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้”
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของจังหวัดสตูล
๒. ให้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ตามรูปแบบที่เหมาะสม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้รับทราบ และประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่รับทราบ
๓. รายงานผลการดำเนินการข้างต้นให้จังหวัดสตูลทราบ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ abdl_๑๐๕@hotmail.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ในส่วนของอำเภอ
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

สำนักงานจังหวัดสตูล

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร/โทรสาร ๐-๗๔๗๑-๑๐๕๕ ต่อ ๑๕



การประกาศเจตนารมณ์
เรื่อง “สุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้”
ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้าพเจ้า นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ขอประกาศว่า จังหวัดสตูล จะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในจังหวัดสตูล ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาชฎาธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเอกรัฐ หลีเส็น)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล